



TQM ผลงานโค้งแรกสุดแกร่ง

■ ไทยเบียร์รวมปีนี้ 2.5 หมื่นล. ■ รุกปิดดีลซื้อ 2 กิจการ

นิวส์คอนเน็คท์-TQM มองผลงานไตรมาส 1/64 สดใส หลังยอดขายเบียร์ประกันยังเติบโตต่อเนื่อง เดินหน้าออก 20 ผลิตภัณฑ์ใหม่ หนุนผลงานปี 64 แข็งแกร่ง เบียร์รวมพุ่ง 2.5 หมื่นล้านบาท แยมสรูปิดดีลซื้อกิจการ 2 ดีลในครึ่งปีแรก

ดร.อัญชลิน พรพรรณนิภา ประธานกรรมการ และประธานบริษัท บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TQM เปิดเผยว่า ผลประกอบการปี 63 ที่ผ่านมามีการเติบโตที่น่าพอใจ โดยมีรายได้รวม 3,136 ล้านบาท เติบโต 12% จากปีก่อน [อ่านต่อหน้า 2](#)

RT คว้างานใหม่มูลค่า 688 ล.บ. มั่นใจสิ้นปี Backlog เตะ 7 พันล้าน

นิวส์คอนเน็คท์-RT คว้างานใหม่เพิ่ม 13 โครงการ คาด Backlog สิ้นปีพุ่งเตะ 7 พันล้านบาท มั่นใจรายได้ปีนี้โตไม่ต่ำกว่า 20% มุ่งเน้นชิงงานในประเทศที่มีมาร์จิ้นสูง

นายชวลิต ถนอมถิ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ไรท์ทีเอ็นเน็ลลิง จำกัด (มหาชน) หรือ RT เปิดเผยว่า บริษัทได้รับงานใหม่ 13 โครงการ มูลค่ารวม 688 ล้านบาท [อ่านต่อหน้า 2](#)

PORT ปักหมุดโต 15% นำเข้า-ส่งออกฟื้น!

นิวส์คอนเน็คท์-PORT ตั้งเป้ารายได้ปี 64 โต 15% หลังนำเข้า-ส่งออกฟื้น

ตั้งเป้ารายได้ปี 64 โต 15% หลังนำเข้า-ส่งออกฟื้น ชี้ค่าระวางเรือพุ่งไม่กระทบ เดินหน้า 2 โปรเจกต์ใหม่ คาดเปิดให้บริการปีหน้า

นายบัญญัติ คุรุจิตร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) หรือ PORT เปิดเผยว่า บริษัทตั้งเป้ารายได้ปี 64 เติบโต 15% จากปีก่อนที่มีรายได้ 1,359.94 ล้านบาท เนื่องจากปริมาณการนำเข้าและส่งออกที่ฟื้นตัวดีขึ้น รวมถึงมองว่าปัญหาขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์จะเริ่มคลี่คลายในช่วงไตรมาส 2/64 เป็นต้นไป

สำหรับแนวโน้มค่าระวางเรือที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นไม่กระทบต่อผลการดำเนินงาน และค่าบริการของบริษัท เนื่องจากบริษัทมีสัญญาเกี่ยวกับลูกค้า [อ่านต่อหน้า 2](#)



กรุงศรีคว้า 6 รางวัล... นายพงษ์อนันต์ ธนนิติไตร (กลาง) ประธานกลุ่มธุรกิจลูกค้ารายย่อย และลูกค้าบุคคล ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร รับ 6 รางวัล ในด้านธุรกิจลูกค้ารายย่อยและลูกค้าบุคคล จากความสำเร็จของผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินต่างๆ เพื่อกลุ่มลูกค้ารายย่อยในปี 2020





TQM

และมีกำไรสุทธิ 702 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 38% จากปีก่อน

เป็นผลจากการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะประกันโควิด-19 ที่สามารถสร้างยอดขายได้เป็นอย่างดี เนื่องจากสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ซึ่งปีนี้บริษัทมีแผนออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ หลากหลายรูปแบบ และมั่นใจว่าจะผลักดันการเติบโตของ

ผลประกอบการปี 64

ด้าน ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TQM กล่าวว่า แนวโน้มผลดำเนินงานไตรมาส 1/64 มั่นใจว่าจะเห็นการเติบโตมากกว่าช่วงเดียวกันปีก่อน เนื่องจากยอดขายเบี้ยประกันเติบโตต่อเนื่อง จากการที่บริษัทสามารถออกผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ลูกค้า โดยปีนี้มีแผนออก 20 ผลิตภัณฑ์ใหม่ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีการออกเพียง 6 ผลิตภัณฑ์

สำหรับเบี้ยประกันรับรวมในปี 64 มั่นใจว่า

จะเติบโตสูงกว่า 25,000 ล้านบาท โดยมาจากยอดขายของบริษัทอยู่ที่ประมาณ 17,250 ล้านบาท และอีก 10,000 ล้านบาท มาจากบริษัทที่เข้าซื้อกิจการหรือควบรวมกิจการ (M&A) ในปีนี้จำนวน 3 บริษัท

โดยความคืบหน้าการควบรวมกิจการนั้น คาดว่าในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้ จะได้ข้อสรุปจำนวน 2 ดีลจากปีนี้มีอยู่ทั้งหมด 3 ดีล และยังมีดีลการร่วมทุน (Joint Venture) อีก 1 ดีล ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการขอใบอนุญาต (license) และในครึ่งปีหลังจะมีดีลร่วมทุนอีก 1 ดีล ●



ชวลิต ถนอมถิน

RT

ส่งผลให้งานในมือรอรับรู้อยู่ได้ (Backlog) เพิ่มขึ้น 4,240 ล้านบาท จากสิ้นปี 63 อยู่ที่ 3,552 ล้านบาท ขณะที่เป้าหมายปี 64 มั่นใจรายได้จะ

เติบโตได้ไม่ต่ำกว่า 20% และรักษาอัตรากำไรขั้นต้นไม่ต่ำกว่า 15-20% โดยจะมุ่งเน้นกลยุทธ์เชิงรุกรับงานในประเทศที่มีมาร์จิ้นสูง และงานโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของประเทศ

โดยบริษัทพร้อมเดินหน้าเข้าประมูลงานทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง เช่น อุโมงค์รถไฟทางคู่เด่นชัย เชียงราย เชียงของ, งานสายไฟลงใต้ดิน, งานป้องกันลาดชันไหล่ทาง, งานถนน ฯลฯ โดยบริษัทมีความพร้อมทั้งในด้านบุคลากรและเครื่องจักร-เครื่องมือที่สามารถรองรับงานได้ทันที ซึ่งทั้งปี 64 คาดว่าจะมี Backlog เพิ่มขึ้น 7,000 ล้านบาท

สำหรับแนวโน้มผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 1/64 คาดว่าจะเติบโตต่อเนื่องตามแผนที่บริษัทวางไว้ โดยเตรียมรับรู้รายได้ส่วนที่เหลือจากโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ, งานก่อสร้างประตูระบายน้ำศรีสองรัก จ.เลย, งานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำแม่แตง-แม่จิด จ.เชียงใหม่ สัญญาที่ 1, งาน Pipe Jacking รถไฟฟ้าสายสีเหลือง รวมทั้งงานที่เหลืออื่นๆ ●

PORT

ในการกำหนดราคาล่วงหน้าไว้แล้ว

ส่วนกรณีเรือเอเวอรี่กิปเว่น ที่ขวางคลองชูเอช ไม่กระทบในเรื่องของปริมาณสินค้า เนื่องจากเรือลำดังกล่าวไม่ได้เดินเรือเข้ามาในเอเชีย แต่จะกระทบในเรื่องของการนำเข้าและส่งออกสินค้าที่มีความล่าช้ามากกว่า

ด้านความคืบหน้าการลงทุนโครงการศูนย์กระจายสินค้า ผ่านบริษัท บริษัท บางกอกโลจิสติกส์พาร์ค จำกัด (Bangkok Logistics Park) คาดว่าจะสามารถเริ่มก่อสร้างได้ในช่วงกลางปีนี้ และเปิดดำเนินการในช่วงต้นปีหน้า ซึ่งปัจจุบันบริษัทได้มีการเจรจากับลูกค้าที่จะมาใช้บริการไว้บ้างแล้ว



บัญชา คุรุจิตร

ส่วนโครงการท่าเรือแห่งใหม่แห่งที่ 3 ผ่าน บริษัท บางกอก ริเวอร์ เทอมินอล จำกัด (Bangkok River Terminal) ปัจจุบันอยู่ระหว่าง

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ซึ่งหากไม่มีปัญหาใหม่มากระทบ คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ในต้นปีหน้า ●



“ศักดิ์สยาม” เร่งแผนลงทุนรถไฟฟ้าไทย-จีน

นิวิศ คอนเน็คท์ – คมนาคมเดินทาง
เซ็นสัญญารถไฟความเร็วสูงไทย-จีน
เฟสแรก “กรุงเทพฯ – นครราชสีมา” ให้ครบ
14 สัญญาภายในปีนี้ คาดเปิดให้บริการได้
ภายในปลายปี 69 หรือต้นปี 70

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.กระทรวง
คมนาคม เปิดเผยว่า โครงการก่อสร้างรถไฟ
ความเร็วสูงไทย-จีน ช่วงกรุงเทพฯ-หนองคาย
ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพฯ – นครราชสีมา นั้น
การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ได้ลงนามไปแล้ว
10 สัญญา และเหลืออีก 4 สัญญาที่อยู่ระหว่าง
รอลงนาม คือ สัญญาที่ 4-1 งานโยธาสำหรับ
ช่วงบางซื่อ-ดอนเมือง, สัญญาที่ 4-2 งานโยธา
สำหรับช่วงดอนเมือง – นคร, งานสัญญาที่
4-5 งานโยธาสำหรับช่วงบ้านโพ-พระแก้ว
และงานสัญญาที่ 3-1 งานโยธาสำหรับช่วง
แก่งคอย-กลางดง และช่วงปางอโศก-บันไดม้า
ทั้งนี้ คาดว่า รฟท. จะเร่งลงนามในอีก
4 สัญญาที่เหลือได้ภายในปีนี้ ซึ่งกระทรวง
คมนาคม ต้องการให้การก่อสร้างโครงการ
รถไฟไทย-จีน เฟส 1 เป็นไปตามนโยบายของ
นายกรัฐมนตรี โดยจะต้องเปิดให้บริการได้



ศักดิ์สยาม
ชิดชอบ

ภายในช่วงปลายปี 2569 หรือช่วงต้นปี 2570
เป็นอย่างช้า

สำหรับความคืบหน้าโครงการก่อสร้าง
เฟส 2 ช่วง นครราชสีมา-หนองคาย ขณะนี้
อยู่ระหว่างการสำรวจออกแบบ โดยเบื้องต้น
จะมีการปรับเส้นทางใหม่บางจุด เพื่อเลี่ยงการ
ผ่านชุมชนในเมือง ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี

รวมทั้งยังเป็นการกระจายความเจริญออกไป
ยังนอกเมืองด้วย โดยจะจัดให้มีการทำฟีดเดอร์
เชื่อมต่อแทน

คาดว่าแบบเฟส 2 จะแล้วเสร็จในเดือน
ก.ค.ปีนี้ และจะเร่งเปิดประมูลต่อไป โดยตั้งเป้า
ที่จะให้การก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้บริการ
หลังจากเฟส 1 ไปแล้วราว 3-4 ปี

ภาพข่าว



⇐ หอการค้าไทยชูนโยบาย “Connect the Dots” ฟันเศรษฐกิจไทยใน 99 วัน

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทย พร้อมด้วย นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รองประธานกรรมการ นายณัฐนันท์ โภคทรัพย์ กรรมการบริหาร ร่วมแถลงข่าว
เปิดนโยบายคณะกรรมการชุดใหม่ ‘Connect the Dots’ ให้หอการค้าเป็นศูนย์กลาง
การเชื่อมโยงเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน ตั้งเป้าหมาย ‘การฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ภายใน 99 วันแรก’ เพื่อเร่งสร้างความเชื่อมั่น แก้ปัญหาระยะสั้น ทั้งการจ้างงานและ
ปัญหาผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SMEs ขณะเดียวกันก็ปูรากฐานไปสู่การฟื้นตัวอย่างยั่งยืน

SUPER เปิดชุมทรัพย์โรงไฟฟ้าเวียดนาม ▶

จอมทรัพย์โลจายะ ประธานคณะกรรมการ และ กุลชลิ นันทสุขเกษม ที่ปรึกษา
ทางการเงิน บริษัท ซูเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SUPER
ร่วมนำเสนอข้อมูลบริษัทจดทะเบียนพผู้ลงทุน บนแพลตฟอร์มออนไลน์ ฉายภาพ
ธุรกิจปี 2564-65 คาดผลการดำเนินงานสร้างสถิติสูงสุดใหม่ต่อเนื่องจากการกำลังการ
ผลิตไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น จากการลงทุนโรงไฟฟ้าไซลาร์ฟาร์ม - วินด์ฟาร์มในประเทศเวียดนาม
โดยในปี 65 ตั้งเป้ากำลังการผลิตจะเพิ่มขึ้นเป็น 1,900 เมกะวัตต์ และมีรายได้รวม
13,211 ล้านบาท

